

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีรายได้ตามสัญญาก่อสร้างสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 900.20 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามวิธีบัญชีนำเข้า โดยอ้างอิงต้นทุนของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นที่เกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นงวดรายงานเทียบกับต้นทุนของปัจจัยนำเข้าที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น การรับรู้รายได้โดยอ้างอิงปัจจัยนำเข้างกล่าว ทำให้กำไรหรือขาดทุนจากการทำสัญญาก่อสร้างเป็นความเสี่ยงที่สำคัญในการตรวจสอบเพราะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์การจัดทำงบประมาณต้นทุนของปัจจัยนำเข้าที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนของปัจจัยนำเข้า การบันทึกรับรู้รายได้ตามวิธีบัญชีนำเข้า โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกสัญญาก่อสร้างที่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดย

- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของปัจจัยนำเข้าทั้ง โครงการกับหลักฐานจากภายนอกและหลักฐานจากภายในที่น่าเชื่อถือ
- ตรวจสอบต้นทุนของปัจจัยนำเข้าจริงกับเอกสารประกอบการซื้อ
- ทดสอบการคำนวณการบันทึกรับรู้รายได้ตามวิธีบัญชีนำเข้า
- เปรียบเทียบผลที่ได้กับการคำนวณจากฝ่ายวิศวกรของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังสังเกตการณ์การก่อสร้าง โครงการบาง โครงการที่สำคัญที่เลือกตรวจสอบ

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน

ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงานเกิดจากสัญญาที่กลุ่มบริษัทประกันงานและสินค้าให้กับลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 21.74 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้ระบุสถานการณ์ที่จะเกิดภาระจากการประกันผลงานและบันทึกภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามประมาณการที่ดีที่สุด การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับรายงานการตั้งประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน โดยระบุถึงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด การรับประกัน จากวิศวกรของกลุ่มบริษัท และสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการคำนวณภาระการรับประกัน ตรวจสอบการอนุมัติโดยฝ่ายวิศวกรของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบจำนวนประมาณการการรับประกันผลงานที่คำนวณตามอัตราที่ได้รับการตรวจสอบกับอัตราสถิติภาระจากการรับประกันที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบันและปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น


ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าผู้ช่วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินงานได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ *M*

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าพบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามิใช่ผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท เจตแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	131,222,842.33	248,538,393.88	97,836,699.49	207,390,174.04
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	131,011,734.19	348,214.81	102,011,734.19	348,214.81
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 7	191,210,574.19	134,707,893.48	200,778,407.54	126,772,559.27
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8	4,423,704.32	4,806,780.46	4,423,704.32	4,806,780.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	-	1,719,380.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9	110,454,224.17	127,401,960.49	102,654,277.98	122,831,444.16
สินค้าคงเหลือ	10	139,781,814.62	135,870,546.13	137,500,180.52	134,086,899.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		708,104,893.82	651,673,789.25	645,205,004.04	597,955,451.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ	8	8,229,779.24	12,653,483.55	8,229,779.24	12,653,483.55
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาวะค่าประกัน	11	30,000,000.00	30,242,745.83	30,000,000.00	30,242,745.83
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	63,566,390.00	56,422,790.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13	255,384,112.10	246,476,086.79	205,643,223.07	195,697,046.10
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	14	73,920,000.00	73,920,000.00	73,920,000.00	73,920,000.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 15.1	19,190,307.04	41,590,170.53	46,290,982.02	70,431,508.93
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	7,005,667.28	8,998,271.33	7,005,667.28	8,998,271.33
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน		29,822,591.79	29,822,591.79	29,822,591.79	29,822,591.79
เงินประกันผลงาน		466,610.00	15,323,808.75	466,610.00	15,323,808.75
สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	17	17,013,390.47	16,063,180.34	17,499,336.13	16,063,180.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,702,791.47	5,714,531.74	1,433,527.01	5,442,327.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		442,735,249.39	480,804,870.65	483,878,106.54	515,017,753.63
รวมสินทรัพย์		1,150,840,143.21	1,132,478,659.90	1,129,083,110.58	1,112,973,205.49

MC



ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถลาด ณ ระนอง)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เข้าหนี้การค้าและเข้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 18	148,131,459.14	105,074,470.56	142,906,929.85	101,854,199.08
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน		21,743,735.13	20,961,830.97	21,743,735.13	20,961,830.97
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		369,484.07	19,723.16	342,353.84	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 15.2	1,975,093.58	4,985,096.94	3,294,421.76	5,771,277.71
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	8	49,030,315.87	88,150,924.64	48,501,104.54	88,150,924.64
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์	24	49,800.00	601,410.55	49,800.00	601,410.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		221,299,887.79	219,793,456.82	216,838,345.12	217,339,642.95
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 15.2	19,167,313.48	40,322,442.34	47,406,203.77	70,423,831.74
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	30,973,990.80	30,973,990.80	22,977,190.80	22,977,190.80
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	42,760,988.00	42,682,180.00	42,760,988.00	42,682,180.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		92,902,292.28	113,978,613.14	113,144,382.57	136,083,202.54
รวมหนี้สิน		314,202,180.07	333,772,069.96	329,982,727.69	353,422,845.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		203,361,677.38	203,361,677.38	203,361,677.38	203,361,677.38
ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	19,386,435.03	19,386,435.03	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
สำรองตามกฎหมาย	20	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		226,834,044.61	187,500,354.99	239,829,942.31	200,279,919.42
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		123,054,820.01	124,457,133.42	91,908,763.20	91,908,763.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		836,636,977.03	798,705,600.82	799,100,382.89	759,550,360.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		986.11	989.12	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		836,637,963.14	798,706,589.94	799,100,382.89	759,550,360.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,150,840,143.21	1,132,478,659.90	1,129,083,110.58	1,112,973,205.49



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลเจริญพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
3, 23, 26					
รายได้ตามสัญญา	4	900,203,406.88	859,067,951.07	877,045,380.31	846,294,520.44
รายได้จากการให้บริการ		249,572,897.85	239,184,854.08	232,969,223.54	229,401,590.95
ต้นทุนงานตามสัญญา	4	(740,528,394.51)	(684,907,785.48)	(722,293,085.86)	(674,557,047.08)
ต้นทุนการให้บริการ		(155,580,576.48)	(155,408,309.87)	(149,058,273.36)	(154,069,161.74)
กำไรขั้นต้น		253,667,333.74	257,936,709.80	238,663,244.63	247,069,902.57
รายได้อื่น	4	13,168,716.55	15,941,994.53	13,132,899.31	13,367,069.54
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	(915,080.13)	-	1,572,000.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		266,836,050.29	272,963,624.20	251,796,143.94	262,008,972.11
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(89,595,558.94)	(93,065,981.83)	(89,595,558.94)	(93,065,981.83)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	(78,909,660.66)	(75,072,592.08)	(63,954,708.65)	(61,777,548.31)
ผลเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย - สุทธิ		-	(27,315,693.19)	-	(27,315,693.19)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		-	742,258.69	-	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		98,330,830.69	78,251,615.79	98,245,876.35	79,849,748.78
ต้นทุนทางการเงิน	4	(2,187,330.26)	(1,895,454.03)	(2,586,375.87)	(3,072,588.36)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		96,143,500.43	76,356,161.76	95,659,500.48	76,777,160.42
ภาษีเงินได้	22	(18,410,657.82)	(15,996,730.33)	(17,710,321.59)	(15,825,931.89)
กำไรสำหรับปี		77,732,842.61	60,359,431.43	77,949,178.89	60,951,228.53
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลค้างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน					
ของการดำเนินงานในต่างประเทศ		(1,402,313.41)	167,542.40	-	-
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์		-	70,858,500.00	-	56,098,500.00
ภาษีเงินได้ของรายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่					
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน		-	(14,171,700.00)	-	(11,219,700.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,402,313.41)	56,854,342.40	-	44,878,800.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		76,330,529.20	117,213,773.83	77,949,178.89	105,830,028.53
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		77,732,845.62	60,359,436.19	77,949,178.89	60,951,228.53
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3.01)	(4.76)	-	-
		77,732,842.61	60,359,431.43	77,949,178.89	60,951,228.53
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		76,330,532.21	117,213,774.69	77,949,178.89	105,830,028.53
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(3.01)	(0.86)	-	-
		76,330,529.20	117,213,773.83	77,949,178.89	105,830,028.53
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)		0.0810	0.0629	0.0812	0.0635
หุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		960,000,000	960,000,000	960,000,000	960,000,000

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลเจริญพงษ์)


Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ฐ ระนอง)

บริษัท เสดาเบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	หน่วย : บาท										
	งบการเงินรวม										
	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนลด มูลค่าจากการ ซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อย	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า	ส่วนเกิน มูลค่า
21	240,000,000.00	203,361,677.38	19,386,435.03	24,000,000.00	187,500,354.99	123,895,953.20	561,180.22	124,457,133.42	798,705,600.82	989.12	798,706,589.94
	-	-	-	-	(38,399,156.00)	-	-	-	(38,399,156.00)	-	(38,399,156.00)
	-	-	-	-	77,732,845.62	-	(1,402,313.41)	(1,402,313.41)	76,330,532.21	(3.01)	76,330,529.20
	240,000,000.00	203,361,677.38	19,386,435.03	24,000,000.00	226,834,044.61	123,895,953.20	(841,133.19)	123,054,820.01	836,636,977.03	986.11	836,637,963.14
21	240,000,000.00	203,361,677.38	19,386,435.03	24,000,000.00	146,340,498.80	67,209,157.10	393,637.82	67,602,794.92	700,691,406.13	989.98	700,692,396.11
	-	-	-	-	(19,199,580.00)	-	-	-	(19,199,580.00)	-	(19,199,580.00)
	-	-	-	-	60,359,436.19	56,686,796.10	167,542.40	56,854,338.50	117,213,774.69	(0.86)	117,213,773.83
	240,000,000.00	203,361,677.38	19,386,435.03	24,000,000.00	187,500,354.99	123,895,953.20	561,180.22	124,457,133.42	798,705,600.82	989.12	798,706,589.94

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุชาติ มงคลอาทิตย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชลากร น. ระนอง)



บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

		งบการเงินเฉพาะกิจการ				องค์ประกอบอื่น	
		กำไรสะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาสินทรัพย์	รวม		
	240,000,000.00	203,361,677.38	24,000,000.00	200,279,919.42	91,908,763.20	759,550,360.00	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567							
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	(38,399,156.00)	-	(38,399,156.00)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				77,949,178.89	-	77,949,178.89	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	240,000,000.00	203,361,677.38	24,000,000.00	239,829,942.31	91,908,763.20	799,100,382.89	
	240,000,000.00	203,361,677.38	24,000,000.00	158,528,270.89	47,029,963.20	672,919,911.47	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566							
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี :							
เงินปันผลจ่าย	21	-	-	(19,199,580.00)	-	(19,199,580.00)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				60,951,228.53	44,878,800.00	105,830,028.53	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	240,000,000.00	203,361,677.38	24,000,000.00	200,279,919.42	91,908,763.20	759,550,360.00	

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสุชาติ มงคลเจริญพงษ์)


Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายฉลาด ณ ระนอง)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :				
กำไรสำหรับปี	77,732,842.61	60,359,431.43	77,949,178.89	60,951,228.53
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)				
กิจกรรมดำเนินงาน :				
ภาษีเงินได้	18,410,657.82	15,996,730.33	17,710,321.59	15,825,931.89
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,175,906.17	27,970,435.17	25,629,420.59	27,573,382.04
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	925,946.00	(9,685,429.96)	925,946.00	(9,685,429.96)
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง	(1,134,621.34)	-	(1,134,621.34)	-
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(99,268.29)	(117,333.70)	(99,268.29)	(117,333.70)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	(2,215,129.93)	1,644,634.22	(2,215,129.93)	1,644,634.22
กลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย	-	(1,931,844.35)	-	(1,931,844.35)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,327,839.00	6,647,202.00	7,327,839.00	6,647,202.00
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(1,641,236.88)	-	(1,641,236.88)	-
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	1,564,000.00	-	1,564,000.00	-
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน	8,954,328.08	1,845,748.68	8,954,328.08	1,845,748.68
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(742,258.69)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	915,080.13	-	(1,572,000.00)
ดอกเบี้ยรับ	(3,140,085.28)	(750,229.42)	(2,701,426.99)	(683,517.63)
ต้นทุนทางการเงิน	2,187,330.26	1,895,454.03	2,586,375.87	3,072,588.36
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ และหนี้สินในการดำเนินงาน	135,048,508.22	104,047,619.87	134,855,726.59	103,570,590.08
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(58,728,702.62)	46,703,234.50	(74,769,671.34)	56,607,247.95
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ	4,806,780.45	(10,848,654.40)	4,806,780.45	(10,848,654.40)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	18,247,812.23	19,601,428.30	21,477,242.09	22,681,553.87
สินค้าคงเหลือ	3,691,063.57	3,122,216.84	4,189,050.66	4,454,733.04
เงินประกันผลงาน	14,857,198.75	(8,011,728.40)	14,857,198.75	(8,011,728.40)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,031,596.87	870,969.82	4,008,800.00	557,562.00
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	43,411,638.59	(36,627,921.40)	39,426,887.09	(39,585,485.18)
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน	(8,172,423.92)	(5,080,039.47)	(8,172,423.92)	(5,080,039.47)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(39,120,608.77)	55,979,254.29	(39,649,820.10)	55,979,254.29
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	118,072,863.37	169,756,379.95	101,029,770.27	180,325,033.78
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,437,018.53)	(1,892,259.21)	(2,583,625.74)	(3,069,475.25)
เงินสดจ่ายภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(7,249,031.00)	-	(7,249,031.00)	-
จ่ายค่าภาษีเงินได้	(19,156,545.14)	(20,487,285.03)	(18,804,123.54)	(20,253,268.80)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	90,230,268.70	147,376,835.71	72,392,989.99	157,002,289.73

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลเจริญทรัพย์)


Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายถาด ณ ระนอง)

บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :				
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาวะค้าประกันลดลง	242,745.83	130,546.11	242,745.83	130,546.11
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(129,000,000.00)	-	(100,000,000.00)	-
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(7,143,600.00)	-
เงินสลับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	1,918,500.00	-	1,918,500.00
เงินสลับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	3,644,940.00	1,719,380.00	1,925,560.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(33,987,524.20)	(10,265,923.30)	(33,380,173.63)	(10,265,923.30)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(763,825.00)	(739,476.00)	(763,825.00)	(739,476.00)
เงินสลับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	188,103.74	260,074.77	188,103.74	260,074.77
เงินสลับจากคอกเบี้ย	1,290,533.78	863,918.85	1,239,228.15	790,994.25
เงินสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(162,029,965.85)	(4,187,419.57)	(137,898,140.91)	(5,979,724.17)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :				
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,025,916.95)	(5,276,647.56)	(5,708,261.18)	(6,031,869.89)
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	(750,311.72)	-	(2,750.13)	(3,113.11)
จ่ายเงินปันผล	(38,337,312.32)	(19,125,926.34)	(38,337,312.32)	(19,125,926.34)
เงินสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(44,113,540.99)	(24,402,573.90)	(44,048,323.63)	(25,160,909.34)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(117,315,551.55)	118,954,384.64	(109,553,474.55)	125,861,656.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี	248,538,393.88	129,584,009.24	207,390,174.04	81,528,517.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี	131,222,842.33	248,538,393.88	97,836,699.49	207,390,174.04

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มีใช้เงินสด

โอนอุปกรณ์ออกไปสินค้าคงเหลือ	6,467,710.72	-	6,467,710.72	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา	21,686,730.81	-	21,686,730.81	-
สินทรัพย์สิทธิการให้เช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา	20,045,493.93	-	20,045,493.93	-
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	735,000.00	-	735,000.00

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

GETABEC
Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2526 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 335/7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีจำนวน สาขา 9 แห่งในประเทศไทย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย บริการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือกลุ่มตระกูล มงคลอารีย์พงษ์ โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ ค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการ กำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการ ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด นั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่ละได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่ตั้งและ สถานที่หลักของ		สัดส่วนการถือหุ้นและ สิทธิออกเสียงของ กิจการ (ร้อยละ)
	ธุรกิจ	กิจกรรมหลัก	
บริษัท เซอร์มัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริง โคออปอเรทีฟ จำกัด	ไทย	หยุดประกอบธุรกิจหลัก ชั่วคราวและให้เช่าที่ดินและ อาคารทั้งหมดกับบริษัทใหญ่	2567 2566 99.99 99.99
บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	ขาย บริการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไอน้ำ	99.99 99.99
GETABEC VIETNAM COMPANY LIMITED	เวียดนาม	ขาย บริการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไอน้ำ	100.00 100.00
GETABEC JAPAN COMPANY LIMITED	ญี่ปุ่น	ขาย บริการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไอน้ำ	100.00 -

- ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบการเงินเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบฐานะการเงินรวม

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน *nk*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

3. ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

- รายได้ตามสัญญา รับรู้ตามภาระที่ต้องปฏิบัติตลอดช่วงเวลานึ่งตามวิธีปัจจุบันำเข้าจะรับรู้รายได้โดยอ้างอิงปัจจุบันำเข้าที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน โดยเทียบกับปัจจุบันำเข้าที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น
- รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หลังจากหักสินค้ารับคืน
- รายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาและติดตั้ง รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือรับรู้ตามระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ
- รายได้อื่นและดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง *MC*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดขึ้นของรายการ สิ้นทรัพย์ และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เชื่กระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากประจำที่มีวันครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

3.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไข ในการได้รับชำระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า

3.6 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

เมื่อกฎบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

3.7 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบนั้น

ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น และค่าไสหุ่ยในการผลิตโดยตรง *nk*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบันทึกราคาหุ้น ดังนี้

ประเภท	วิธีการบันทึกราคาหุ้น
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	เข้าก่อน - ออกก่อน
สินค้าระหว่างทาง	ราคาเจาะจง
งานระหว่างทำ	ราคาเจาะจง

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

3.8 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัท

- **ราคาหุ้นตัดจำหน่าย** - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาหุ้นตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น พร้อมกับกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการค้อยค่าแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุน
- **มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)** - สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการค้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการค้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน *kk*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุน โดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทของตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนยกเว้นสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง

เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน โดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กูยเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นทางการจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

3.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นและอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม นโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับงบการเงินรวม และแสดงตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

3.10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย



เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

(นายฉลาด ณ ระนอง)

3.11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ดินใหม่

ที่ดิน ส่วนที่ดินราคาใหม่ จะบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งกำหนดจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยกลุ่มบริษัท ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวทุก ๆ 3-5 ปี และในระหว่างนี้หากมีปัจจัยอื่นใดที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคาใหม่ในปีนั้น ๆ

กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”

อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาคำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

	จำนวน (ปี)
อาคาร	20
ส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารเช่า	20
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์	5 และ 10
เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.12 สัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่มมีผล หรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ

ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

สถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ กลุ่มบริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีดังนี้

	จำนวน (ปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 และ 20
ยานพาหนะ	5

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุนสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ


กลุ่มบริษัทอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

กลุ่มบริษัทพิจารณาเมื่อเริ่มแรกว่าแต่ละสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ในการจำแนกประเภทสัญญาเช่าแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทต้องประเมินว่าสัญญานั้น โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับว่าสัญญาเช่ามีการ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น สัญญาเช่าดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าเงินทุนบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกี่ยวข้องในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่ากลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่าย และวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 5 ปี
ค่าสิทธิในการใช้ข้อมูล ตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 10 ปี

3.14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน

3.15 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

3.16 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่กลุ่มบริษัท กำหนดเพิ่มเติมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ตลอดระยะเวลาทำงานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น


Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

3.17 ประเมินการหนี้สิน

การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ

3.18 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำงวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.19 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณ โดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี

3.20 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัท อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า และเสื่อมคุณภาพ

กลุ่มบริษัทได้ประมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่อมคุณภาพ หรือเมื่อราคาตลาดหรือราคาทดแทนลดลง เพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของสินค้าคงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินค้าคงเหลือประเภทต่าง ๆ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะมีการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน ในบริษัทย่อย โดยประเมินจากผลการดำเนินงานและแผนงาน ในอนาคตของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึง การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง จำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้อาจจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่บริษัทนี้กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ บริษัทนี้กำลังใช้สิทธิเลือกนั้นภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล **Global Finance Corporation** สัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจลดา ณ ระนอง)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนังสือตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนของการเกิดภาวะผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุমানอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาวะผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำระภาวะผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างเนว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

3.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้น ให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการ โอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการธุรกิจที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท กับกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท หรือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย		
บริษัท เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โคออปเปอร์เรชั่น จำกัด	หยุดประกอบธุรกิจหลักชั่วคราวและ ให้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดกับบริษัทใหญ่	ถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท เจตาเบค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ขาย บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ	ถือหุ้นร้อยละ 99.99
GETABEC VIETNAM COMPANY LIMITED	ขาย บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ	ถือหุ้นร้อยละ 100.00
GETABEC JAPAN COMPANY LIMITED	ขาย บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ	ถือหุ้นร้อยละ 100.00
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท เอฟ เซเว่น เร็นท์ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	มีผู้ถือหุ้นหลักและ กรรมกรสำคัญร่วมกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

นโยบายการ กำหนดราคา	หน่วย : บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	2567	2566	
รายได้					
รายได้ตามสัญญา	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	21,813,878.21	1,941,202.60
รายได้จากการให้บริการ	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	100,273.90	-
ต้นทุน					
ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	1,730,152.23	-	1,958,887.27
รายได้อื่น					
รายได้ค่าบริหารและจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	480,000.00	480,000.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4 - 7.575 ต่อปี	-	-	-	6,212.81
ค่าใช้จ่าย					
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์					
สิทธิการใช้	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	1,981,507.68	2,417,278.18	3,826,285.05	4,262,055.55
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สิน					
ตามสัญญาเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	1,273,324.17	1,617,121.68	2,447,440.28	2,845,659.90
ค่าตอบแทนผู้บริหาร					
- ผลประโยชน์ระยะสั้น		29,954,925.57	29,862,573.45	29,954,925.57	29,862,573.45
- ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง		466,290.00	563,781.00	466,290.00	563,781.00



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์				
ลูกหนี้การค้า	-	-	22,132,304.20	754,172.70
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	1,719,380.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	1,194,375.59	623,772.56
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16,896,523.55	38,923,525.16	44,568,184.65	64,177,908.08
หนี้สิน				
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	13,755.04
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	11,589.81
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย	14,865,980.57	12,241,245.45	14,865,980.57	12,241,245.45
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	906,503.17	1,908,958.39	2,424,839.57	3,245,277.08
หนี้สินตามสัญญาเช่า	17,403,882.11	39,646,873.53	45,986,935.11	72,593,922.83

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยคือ GETABEC VIETNAM COMPANY LIMITED (“บริษัทย่อย”) จำนวนเงิน 1.72 ล้านบาท (USD 50,000) มีกำหนดชำระเงินต้นภายใน 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.575 ต่อปี

วงเงินสินเชื่อที่มีร่วมกับบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ กับสถาบันการเงินในประเทศที่ใช้ร่วมกับบริษัทย่อยจำนวน 480 ล้านบาท สินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเงินฝากประจำของบริษัทฯ จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย *mc*



ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสดในมือ	498,304.49	490,753.53	491,000.00	466,000.00
เงินฝากธนาคาร				
- กระแสรายวัน	32,873,171.72	51,431,762.94	1,869,943.39	29,348,745.69
- ออมทรัพย์	97,851,366.12	196,615,877.41	95,475,756.10	177,575,428.35
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	131,222,842.33	248,538,393.88	97,836,699.49	207,390,174.04
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	0.40 - 0.75	0.50 - 0.55	0.40 - 0.75	0.50 - 0.55

6. สิทธิประโยชน์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สิทธิประโยชน์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินฝากประจำ 12 เดือน	129,000,000.00	-	100,000,000.00	-
สัญญาอนุพันธ์	2,011,734.19	348,214.81	2,011,734.19	348,214.81
รวม	131,011,734.19	348,214.81	102,011,734.19	348,214.81

เงินฝากประจำ 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี 



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	22,132,304.20	754,172.70
ลูกหนี้การค้า	153,965,398.28	98,486,230.22	144,194,556.68	91,635,770.44
รวมลูกหนี้การค้า	153,965,398.28	98,486,230.22	166,326,860.88	92,389,943.14
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,604,964.15)	(5,373,978.09)	(7,600,000.00)	(5,373,978.09)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	146,360,434.13	93,112,252.13	158,726,860.88	87,015,965.05
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	8,053,809.41	3,717,027.45	7,450,524.79	3,643,873.27
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	21,342,045.90	34,174,935.18	20,584,582.36	32,840,055.02
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง	7,429,350.00	1,035,017.00	7,429,350.00	1,035,017.00
ลูกหนี้กรมสรรพากร	2,503,757.01	1,217,979.93	1,891,996.68	1,152,719.66
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	1,836,808.75	332,249.00	1,836,808.75	332,249.00
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,912,204.15	46,532.23	1,514,943.88	52,745.04
เงินทศรองจ่ายพนักงาน	732,349.87	694,309.37	732,349.87	694,309.37
อื่น ๆ	1,039,814.97	377,591.19	610,990.33	5,625.86
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	44,850,140.06	41,595,641.35	42,051,546.66	39,756,594.22
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ	191,210,574.19	134,707,893.48	200,778,407.54	126,772,559.27

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มียอดลูกหนี้การค้าแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	2,100,060.61	60,764.73
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	254,532.24	-
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน	-	-	18,492,186.55	693,407.97
เกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน	-	-	1,285,524.80	-
รวม	-	-	22,132,304.20	754,172.70



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กิจการอื่น				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	116,842,417.15	71,795,853.06	107,071,575.55	64,969,614.92
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	30,592,543.33	18,494,665.40	30,592,543.33	18,470,443.76
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน	167,456.52	1,462,000.00	167,456.52	1,462,000.00
เกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน	957,150.50	2,568,396.25	957,150.50	2,568,396.25
เกินกว่า 12 เดือน	5,405,830.78	4,165,315.51	5,405,830.78	4,165,315.51
รวม	153,965,398.28	98,486,230.22	144,194,556.68	91,635,770.44
รวมลูกหนี้การค้า	153,965,398.28	98,486,230.22	166,326,860.88	92,389,943.14
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7,604,964.15)	(5,373,978.09)	(7,600,000.00)	(5,373,978.09)
สุทธิ	146,360,434.13	93,112,252.13	158,726,860.88	87,015,965.05

กลุ่มบริษัทให้เครดิตเทอมกับลูกหนี้การค้า 30 - 90 วัน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

8. ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ

ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ		
ภายใน 1 ปี	5,676,000.00	6,636,000.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	9,639,000.00	15,315,000.00
หัก ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี	(2,661,516.44)	(4,490,735.99)
มูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้ขายผ่อนชำระ	12,653,483.56	17,460,264.01
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,423,704.32)	(4,806,780.46)
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ	8,229,779.24	12,653,483.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีสัญญาขายผ่อนชำระกับบริษัทหลายแห่ง บริษัทฯ ตกลงให้ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเป็นจำนวน 53 - 59 งวด งวดละเท่า ๆ กัน จนถึงปี 2568 และ 2571 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.47 - 6.02 ต่อปี *MC*



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ 29
(นายฉลาด ณ ระนอง)

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
มูลค่าตามสัญญา	1,569,613,720.03	1,326,600,572.99	1,545,212,634.04	1,316,580,946.11
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน	819,862,110.06	719,212,388.24	803,850,993.45	715,348,332.44
ประมาณการกำไรรับรู้ถึงปัจจุบัน	279,836,650.04	248,344,189.99	274,010,800.84	247,378,176.04
ต้นทุนและประมาณการกำไรรับรู้จนถึงปัจจุบัน	1,099,698,760.10	967,556,578.23	1,077,861,794.29	962,726,508.48
หัก เงินงวดเรียกเก็บจากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน	(1,033,574,851.80)	(922,305,466.47)	(1,019,008,620.85)	(922,045,913.05)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	115,154,224.17	133,402,036.40	107,354,277.98	128,831,520.07
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(49,030,315.87)	(88,150,924.64)	(48,501,104.54)	(88,150,924.64)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มียอดสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาแยกตามอายุที่ค้างชำระได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-	623,772.56
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน	-	-	1,194,375.59	-
รวม	-	-	1,194,375.59	623,772.56
กิจการอื่น				
เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 3 เดือน	68,636,782.55	60,013,171.73	59,642,460.77	54,818,882.84
เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน	33,646,828.05	14,221,472.08	33,646,828.05	14,221,472.08
เกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน	11,332,113.87	57,171,956.49	11,332,113.87	57,171,956.49
เกินกว่า 12 เดือน	1,538,499.70	1,995,436.10	1,538,499.70	1,995,436.10
รวม	115,154,224.17	133,402,036.40	106,159,902.39	128,207,747.51
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	115,154,224.17	133,402,036.40	107,354,277.98	128,831,520.07
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
	(4,700,000.00)	(6,000,075.91)	(4,700,000.00)	(6,000,075.91)
สุทธิ	110,454,224.17	127,401,960.49	102,654,277.98	122,831,444.16



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

10. สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	139,120,510.11	135,218,719.32	136,838,876.01	133,440,072.31
งานระหว่างทำ	4,616,618.28	4,997,097.84	4,616,618.28	4,992,097.84
สินค้ำระหว่างทาง	1,244,686.23	1,989,350.31	1,244,686.23	1,989,350.31
รวม	144,981,814.62	142,205,167.47	142,700,180.52	140,421,520.46
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(5,200,000.00)	(6,334,621.34)	(5,200,000.00)	(6,334,621.34)
รวมสินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	139,781,814.62	135,870,546.13	137,500,180.52	134,086,899.12

11. เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค้ำประกัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค้ำประกันเป็นเงินฝากประจำ 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.90 - 1.15 ต่อปี ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 27.1, 27.2, 27.3) *nc*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย	ประเทศที่จัดตั้ง และสถานที่ หลักของธุรกิจ	กิจกรรมหลัก	สัดส่วนการถือหุ้น และสิทธิออกเสียง		เงินลงทุน ตามราคาทุน
			ของกิจการ (ร้อยละ)	ทุนเรียกชำระแล้ว	
1. บริษัท เซอร์วิส-ไทยบอยเลอร์ เอ็นจิเนียริง โคออปอเรทีฟ จำกัด	ไทย	หยุดประกอบธุรกิจหลักชั่วคราวและ ให้เช่าที่ดินและอาคารทั้งหมดกับบริษัท ใหญ่	99.99	30,000,000	29,999,990.00
2. บริษัท เจตาเบค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	ไทย	ขาย บริการ ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ	99.99	15,000,000	14,999,800.00
3. GETABEC VIETNAM COMPANY LIMITED	เวียดนาม	ขาย บริการ ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ	100.00	USD 350,000	11,423,000.00
4. GETABEC JAPAN COMPANY LIMITED	ญี่ปุ่น	ขาย บริการ ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไอน้ำ	100.00	JPY 30,000,000	7,143,600.00
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย				2566	2567
				63,566,390.00	56,422,790.00

หน่วย : บาท



ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลทรัพย์พงษ์)

(นายฉลาด ณ ระนอง)

13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

รายการ	หน่วย : บาท						
	ที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารเช่า	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้าง รวม
ราคาตาม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	39,984,046.00	103,559,241.87	40,697,647.23	33,132,289.74	180,977,595.70	26,958,560.70	5,053,767.11
ซื้อระหว่างปี	7,000,000.00	13,660,000.00	688,500.00	4,532,304.61	2,890,859.74	-	5,205,138.49
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(657,625.60)	(3,098,120.00)	(355,000.00)	-
(โอนออก) โอนเข้าระหว่างปี	-	-	1,076,000.00	345,000.00	410,694.37	-	(1,831,694.37)
โอนออกไปสินค้าคงเหลือ	-	-	-	-	-	-	(6,467,710.72)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	46,984,046.00	117,219,241.87	42,462,147.23	37,351,968.75	181,181,029.81	26,603,560.70	1,959,500.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	(49,602,956.06)	(19,579,846.80)	(28,529,747.89)	(152,198,690.95)	(25,425,773.86)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,409,360.59)	(2,072,554.96)	(2,027,699.45)	(8,515,599.42)	(487,016.93)	-
ค่าเสื่อมราคาส่งจำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	644,514.17	3,022,396.98	354,999.00	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	(55,012,316.65)	(21,652,401.76)	(29,912,933.17)	(157,691,893.39)	(25,557,791.79)	-
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	91,449,954.00	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	91,449,954.00	-	-	-	-	-	-
ราคาตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	131,434,000.00	53,956,285.81	21,117,800.43	4,602,541.85	28,778,904.75	1,532,786.84	5,053,767.11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	138,434,000.00	62,206,925.22	20,809,745.47	7,439,035.57	23,489,136.42	1,045,768.91	1,959,500.51

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ส่วนปรับปรุง		เครื่องตกแต่งติดตั้ง		เครื่องจักรเครื่องมือ		งานระหว่าง		รวม
	อาคาร	อาคารเช่า	และเครื่องใช้	สำนักงาน	และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ก่อสร้าง		
ราคาทุน									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	33,588,046.00	82,955,241.87	32,236,430.01	29,307,012.56	158,210,318.42	24,918,176.89	5,053,767.11	366,268,992.86	
ซึ่งระหว่างปี	7,000,000.00	13,660,000.00	688,500.00	4,477,741.84	2,413,327.24	-	5,140,604.55	33,380,173.63	
จำหน่าย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(657,625.60)	(3,098,120.00)	(355,000.00)	-	(4,110,745.60)	
(โอนออก)โอนเข้าระหว่างปี	-	-	1,076,000.00	345,000.00	410,694.37	-	(1,831,694.37)	-	
โอนออกไปสินค้างเหลือ	-	-	-	-	-	-	(6,467,710.72)	(6,467,710.72)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	40,588,046.00	96,615,241.87	34,000,930.01	33,472,128.80	157,936,220.03	24,563,176.89	1,894,966.57	389,070,710.17	
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	(34,605,761.81)	(12,517,974.49)	(24,569,961.16)	(128,744,819.79)	(23,699,383.51)	-	(224,137,900.76)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(4,379,160.66)	(1,649,496.35)	(2,023,152.52)	(8,492,342.01)	(333,298.95)	-	(16,877,450.49)	
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	644,514.17	3,022,396.98	354,999.00	-	4,021,910.15	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	(38,984,922.47)	(14,167,470.84)	(25,948,599.51)	(134,214,764.82)	(23,677,683.46)	-	(236,993,441.10)	
<u>ส่วนที่ตราค่าเพิ่ม</u>									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	53,565,954.00	-	-	-	-	-	-	53,565,954.00	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	53,565,954.00	-	-	-	-	-	-	53,565,954.00	
<u>ราคาตามบัญชี</u>									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	87,154,000.00	48,349,480.06	19,718,455.52	4,737,051.40	29,465,498.63	1,218,793.38	5,053,767.11	195,697,046.10	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	94,154,000.00	57,630,319.40	19,833,459.17	7,523,529.29	23,721,455.21	885,493.43	1,894,966.57	205,643,223.07	

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ที่แสดงในงบกำไรขาดทุนประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2567	2566
งบการเงินรวม	18,512,231.36	19,579,021.04
งบการเงินเฉพาะกิจการ	16,877,450.49	17,980,477.42

มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ที่ยังใช้งานบางรายการ ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่กลุ่มบริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวนเงินรวมประมาณ 136.10 ล้านบาท และ 128.39 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าของบริษัทฯ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 0.89 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลำดับ

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรบางส่วนจัดจ้างเองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่ง (หมายเหตุ 27.1)

ที่ดินและที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต (หมายเหตุ 14) แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่โดยใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตตามรายงานการประเมิน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งได้ประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาด (Market Approach) การประเมินราคาที่ดินและที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตดังกล่าวถือเป็นการจัดลำดับชั้นของการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 และได้บันทึกส่วนเกินจากราคาทุนของราคาประเมินไว้ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ซึ่งได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น”

14. ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่าที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตในราคาประเมิน โดยใช้ผลงานของผู้ประเมินอิสระในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตเป็นจำนวนเงิน 73.92 ล้านบาท (หมายเหตุ 13) โดยบริษัทฯ ซื้อที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่เลิกบริษัทแล้วในเดือนมิถุนายน 2555 *HK*



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

15. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงานสาขา และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการดำเนินงานหลายสัญญา

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และการเคลื่อนไหว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม		
	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	56,548,539.64	3,228,618.04	59,777,157.68
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	647,007.47	1,842,093.03	2,489,100.50
เปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างปี	58,415.04	-	58,415.04
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	(32,546,237.24)	(2,703,372.56)	(35,249,609.80)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	24,707,724.91	2,367,338.51	27,075,063.42
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(15,354,819.81)	(2,832,167.34)	(18,186,987.15)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(4,279,369.89)	(622,515.21)	(4,901,885.10)
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	12,500,743.36	2,703,372.51	15,204,115.87
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(7,133,446.34)	(751,310.04)	(7,884,756.38)
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	41,193,719.83	396,450.70	41,590,170.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	17,574,278.57	1,616,028.47	19,190,307.04



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อาคารและ ส่วนปรับปรุงอาคาร	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	92,415,964.71	3,228,618.04	95,644,582.75
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	1,842,093.03	1,842,093.03
เปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างปี	58,415.04	-	58,415.04
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	(32,546,237.24)	(2,703,372.56)	(35,249,609.80)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	59,928,142.51	2,367,338.51	62,295,481.02
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(22,380,906.48)	(2,832,167.34)	(25,213,073.82)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,373,025.84)	(622,515.21)	(5,995,541.05)
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	12,500,743.36	2,703,372.51	15,204,115.87
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(15,253,188.96)	(751,310.04)	(16,004,499.00)
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	70,035,058.23	396,450.70	70,431,508.93
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	44,674,953.55	1,616,028.47	46,290,982.02

15.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินตามสัญญาเช่า	27,136,659.91	59,525,892.03	66,111,077.13	101,006,684.05
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(5,994,252.85)	(14,218,352.75)	(15,410,451.60)	(24,811,574.60)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	21,142,407.06	45,307,539.28	50,700,625.53	76,195,109.45
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,975,093.58)	(4,985,096.94)	(3,294,421.76)	(5,771,277.71)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	19,167,313.48	40,322,442.34	47,406,203.77	70,423,831.74



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ 37
(นายฉลาด ณ ระนอง)

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันต้นปี	45,307,539.28	48,571,316.96	76,195,109.45	81,541,904.03
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	2,489,100.50	1,915,416.87	1,842,093.03	597,029.93
เปลี่ยนแปลงสัญญาระหว่างปี	58,415.04	88,010.42	58,415.04	88,010.42
ยกเลิกสัญญาระหว่างปี	(21,686,730.81)	-	(21,686,730.81)	-
จ่ายชำระ	(5,025,916.95)	(5,267,204.97)	(5,708,261.18)	(6,031,834.93)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันสิ้นปี	21,142,407.06	45,307,539.28	50,700,625.53	76,195,109.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 หนี้สินตามสัญญาเช่าของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มร้อยละ 3.00 - 7.40 ต่อปี

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,734	7,771	16,619	27,137
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(759)	(2,412)	(2,824)	(5,995)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,975	5,359	13,795	21,142

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	5,157	17,976	42,978	66,111
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(1,863)	(6,264)	(7,283)	(15,410)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,294	11,712	35,695	50,701



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้เป็นส่วนของกำไรหรือขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,901,885.10	5,496,309.09	5,995,541.05	6,729,612.80
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,427,960.51	1,892,294.17	2,583,625.74	3,069,510.21
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,045,750.00	656,100.00	1,045,750.00	656,100.00
รวม	7,375,595.61	8,044,703.26	9,624,916.79	10,455,223.01

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ซอฟต์แวร์ - ลิขสิทธิ์	ค่าสิทธิ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,606,918.53	19,485,150.00	25,092,068.53
ซื้อระหว่างปี	763,825.00	-	763,825.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	6,370,743.53	19,485,150.00	25,855,893.53
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(4,077,517.56)	(12,016,279.64)	(16,093,797.20)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(807,914.12)	(1,948,514.93)	(2,756,429.05)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(4,885,431.68)	(13,964,794.57)	(18,850,226.25)
มูลค่าตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,529,400.97	7,468,870.36	8,998,271.33
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,485,311.85	5,520,355.43	7,005,667.28



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

17. ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2567 มีดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,076,220.62	2,460,000.00	1,076,220.62	2,460,000.00
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้านำลดลง	1,266,924.27	1,040,000.00	1,266,924.27	1,040,000.00
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	(8,183,014.10)	(3,723,864.18)	(14,086,301.79)	(9,258,196.40)
ค่าเสื่อมราคา	18,797.72	11,652.77	18,797.72	11,652.77
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน	4,192,366.19	4,348,747.03	4,192,366.19	4,348,747.03
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	8,536,436.00	8,552,197.60	8,536,436.00	8,552,197.60
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,155,449.64	4,011,857.25	15,058,737.33	10,032,135.13
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	-	312,800.00	-	312,800.00
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี - สุทธิ	16,063,180.34	17,013,390.47	16,063,180.34	17,499,336.13

หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

ส่วนเกินทุนจากการตราตราสินทรัพย์

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

(30,973,990.80)	-	(30,973,990.80)	(22,977,190.80)	-	(22,977,190.80)
(30,973,990.80)	-	(30,973,990.80)	(22,977,190.80)	-	(22,977,190.80)



Getabec Public Company Limited

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

(นายฉลาด ณ ระนอง)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	13,755.04
เจ้าหนี้การค้า	87,335,371.49	61,188,022.27	83,917,387.50	59,976,176.93
รวมเจ้าหนี้การค้า	87,335,371.49	61,188,022.27	83,917,387.50	59,989,931.97
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	11,589.81
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,853,059.59	4,839,641.64	8,720,046.60	3,349,020.85
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	4,601,973.33	1,948,881.24	4,077,244.00	1,423,159.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	2,234,991.16	2,033,964.06	2,234,991.16	2,033,964.06
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานค้างจ่าย	34,989,517.44	31,716,173.03	34,840,714.46	31,698,745.07
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	2,455,865.27	45,100.00	2,455,865.27	45,100.00
ต้นทุนค้างจ่าย	3,318,939.51	1,739,073.65	3,318,939.51	1,739,073.65
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	1,564,000.00	-	1,564,000.00	-
อื่น ๆ	1,777,741.35	1,563,614.67	1,777,741.35	1,563,614.67
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	60,796,087.65	43,886,448.29	58,989,542.35	41,864,267.11
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	148,131,459.14	105,074,470.56	142,906,929.85	101,854,199.08

กลุ่มบริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้า 30 - 90 วัน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้


	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับ		
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี	42,682,180.00	36,034,978.00
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการ	6,150,127.00	5,631,026.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,175,780.00	1,016,176.00
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี	(7,247,099.00)	-
ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับ		
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี	42,760,988.00	42,682,180.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้แสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี้:

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ต้นทุนงานตามสัญญา	2,490,430.00	2,226,696.00
ต้นทุนการให้บริการ	1,581,596.00	1,480,846.00
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2,315,942.00	2,117,372.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	937,939.00	822,288.00
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	7,325,907.00	6,647,202.00

กลุ่มบริษัทกำหนด โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและทำงานครบระยะเวลาที่กำหนด และรางวัลที่ให้แก่พนักงานตามอายุการทำงานที่บริษัทกำหนด

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรารณณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล ประมาณการจากตารางมรณะ 



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 (แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) มีดังนี้

	(อัตราร้อยละ/ปี)	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
อัตราคิดลด	2.82	2.82
อัตรากำไรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5.00	5.00
อัตรากำไรมรณะ	ร้อยละ 100 ของตาราง มรณะไทย พ.ศ.2560	
อัตรามูลเงินพนักงาน		
อายุน้อยกว่า 30 ปี	26	26
อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 39 ปี	19	19
อายุตั้งแต่ 40 ปี ถึง 49 ปี	10	10
อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 57 ปี	2	2
อายุตั้งแต่ 57 ปีขึ้นไป	0	0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ หนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(3,853,955.35)	4,409,292.68
อัตรากำไรเงินเดือน	4,740,154.62	(4,190,917.90)
อัตรากำไรหมุนเวียน	(4,160,403.00)	3,490,358.00

การวิเคราะห์การครบกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายในอนาคตก่อนคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ภายใน 1 ปี	651,838.00	3,220,912.00
มากกว่า 1 ปีไม่เกิน 5 ปี	21,476,509.00	13,955,111.00
มากกว่า 5 ปีไม่เกิน 10 ปี	29,070,859.00	29,039,026.00



ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายฉลาด ณ ระนอง)

กรรมการ

20. สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมายของบริษัทตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) ซึ่งกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองนี้จะนำไปจ่ายปันผลไม่ได้

21. เงินปันผลจ่าย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ของบริษัทฯ มีมติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น จำนวน 960 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 38.40 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ของบริษัทฯ มีมติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น จำนวน 960 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 19.20 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

22. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	(19,360,867.95)	(5,884,772.97)	(19,146,477.38)	(5,713,974.53)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	950,210.13	(10,111,957.36)	1,436,155.79	(10,111,957.36)
รวม	(18,410,657.82)	(15,996,730.33)	(17,710,321.59)	(15,825,931.89)



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : บาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		96,143,500.43		76,356,161.76
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(19,228,700.09)	20	(15,271,232.35)
ผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษี		85,563.69		84,526.73
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้		390,237.68		240,333.28
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		(581,386.52)		(975,679.46)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(276,387.77)		(74,678.53)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีก่อน		1,200,015.18		-
ภาษีเงินได้	19	<u>(18,410,657.82)</u>	18	<u>(15,996,730.33)</u>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2567		2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : บาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	หน่วย : บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		95,659,500.48		76,777,160.42
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(19,131,900.10)	20	(15,355,432.08)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักเพิ่มได้		390,237.69		240,333.28
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		(168,674.36)		(710,833.09)
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในปีก่อน		1,200,015.18		-
ภาษีเงินได้	19	<u>(17,710,321.59)</u>	21	<u>(15,825,931.89)</u>



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอริย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ 45
(นายฉลาด ณ ระนอง)

23. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(2,776,647.15)	3,122,216.84	(2,278,660.06)	4,454,733.04
ซื้อสินค้า	433,416,269.87	400,720,341.89	394,390,968.74	386,860,517.74
ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน - บุคคลและบริษัทอื่น	232,964,776.46	226,938,440.22	232,964,776.46	226,938,440.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,175,906.17	27,970,435.17	25,629,420.59	27,573,382.04
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน	275,796,762.96	269,550,210.48	264,091,516.66	261,606,479.12
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	21,462,576.19	21,137,853.89	21,171,887.31	21,135,453.89
ค่าสิทธิ (Royalty fee)	7,116,745.52	3,681,216.83	7,116,745.52	3,681,216.83
ต้นทุนทางการเงิน	2,187,330.26	1,895,454.03	2,586,375.87	3,072,588.36
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	925,946.00	(9,685,429.96)	925,946.00	(9,685,429.96)
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	16,749,374.59	19,537,020.30	16,749,374.59	19,537,020.30
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันผลงาน	8,954,328.08	1,845,748.68	8,954,328.08	1,845,748.68
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	3,037,688.58	4,389,920.52	3,037,688.58	3,689,120.52
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,796,710.72	2,987,874.44	2,782,951.93	2,986,874.44
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย	523,245.00	27,315,693.19	508,045.00	27,315,693.19



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

24. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากมีลูกหนี้ เจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อ ขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดทำสัญญาประกันความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่ภาวะเงินบาทมีความผันผวน และเห็นว่าเหมาะสม

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากกรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการระงับตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้า รายได้ของกลุ่มบริษัทซึ่งเกิดจากการขาย บริการ ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ไม่มีการระงับตัวของสินเชื่อ เนื่องจากลูกค้านี้มีจำนวนมากราย

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ แล้ว เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด กลุ่มบริษัทคาดว่าไม่มีคู่สัญญารายใดที่จะไม่สามารถจ่ายชำระภาระหนี้สิน

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง *MC*



ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

(นายฉลาด ณ ระนอง)

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัท ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน เงินประกันผลงาน สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า วัตถุประสงค์ด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่ง
แสดงมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

สัญญาอนุพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีมูลค่ายุติธรรมของรายการสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้ำ	2,011,734.19	348,214.81
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - เพื่อค้ำ	49,800.00	601,410.55

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำนวณ โดยใช้อัตราที่กำหนดโดยธนาคารคู่สัญญาเหล่านั้น
ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเป็นข้อมูลระดับ 2 ในลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

25. การบริหารจัดการส่วนทุน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานะเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการ
วางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนใน โครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี
รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้าง
เงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

26. การนำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย บริการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไอน้ำ ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ของกลุ่มบริษัทมีดังนี้ *nk*



ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ.....
(นายฉลาด ณ ระนอง)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ในประเทศไทย	ต่างประเทศ	รวม	รวม
รายได้ตามสัญญา	796,286,443.38	103,916,963.50	900,203,406.88	859,067,951.07
รายได้จากการให้บริการ	220,625,339.83	28,947,358.02	249,572,897.85	239,184,854.08
ต้นทุนงานตามสัญญา	(659,150,459.72)	(81,377,934.79)	(740,528,394.51)	(684,907,785.48)
ต้นทุนการให้บริการ	(144,557,162.40)	(11,023,414.08)	(155,580,576.48)	(155,408,309.87)
กำไรขั้นต้น	213,204,361.09	40,462,972.65	253,667,333.74	257,936,709.80
รายได้อื่น			13,168,716.55	15,941,994.53
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม			-	(915,080.13)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย			(89,595,558.94)	(93,065,981.83)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(78,909,660.66)	(75,072,592.08)
ผลเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย			-	(27,315,693.19)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			-	742,258.69
ต้นทุนทางการเงิน			(2,187,330.26)	(1,895,454.03)
ภาษีเงินได้			(18,410,657.82)	(15,996,730.33)
กำไรสำหรับปี			77,732,842.61	60,359,431.43
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน			(1,402,313.41)	167,542.40
ส่วนเกินจากการตราตราสินค้าในทรัพย์สิน - อุตสาหกรรม			-	56,686,800.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			76,330,529.20	117,213,773.83
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			255,384,112.10	246,476,086.79
สินทรัพย์รวม			1,150,840,143.21	1,132,478,659.90



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลศรีพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	รวม
รายได้ตามสัญญา	796,120,410.64	80,924,969.67	877,045,380.31	91,337,422.30
รายได้จากการให้บริการ	220,625,539.83	12,343,683.71	232,969,223.54	10,420,627.09
ต้นทุนงานตามสัญญา	(659,132,600.94)	(63,160,484.92)	(722,293,085.86)	(74,122,244.95)
ต้นทุนการให้บริการ	(144,557,162.40)	(4,501,110.96)	(149,058,273.36)	(2,722,164.06)
กำไรขั้นต้น	213,056,187.13	25,607,057.50	238,663,244.63	24,913,640.38
รายได้อื่น			13,132,899.31	13,367,069.54
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม			-	1,572,000.00
ต้นทุนในการจำหน่าย			(89,595,558.94)	(93,065,981.83)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(63,954,708.65)	(61,777,548.31)
ผลเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย			-	(27,315,693.19)
ต้นทุนทางการเงิน			(2,586,375.87)	(3,072,588.36)
ภาษีเงินได้			(17,710,321.59)	(15,825,931.89)
กำไรสำหรับปี			77,949,178.89	60,951,228.53
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธิจากภาษี			-	44,878,800.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			77,949,178.89	105,830,028.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์รวม

205,643,223.07

1,129,083,110.58

195,697,046.10

1,112,973,205.49



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)

27. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้


- 27.1 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นประเภทต่าง ๆ จากสถาบันการเงินค้ำประกัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจำหน่ายเงินฝากประจำ จดงานอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย (หมายเหตุ 11 และ 13) โดยกลุ่มบริษัทมีวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวนเงินประมาณ 537.31 ล้านบาท (2566 : 545.67 ล้านบาท)
- 27.2 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สถาบันการเงินหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันสัญญา การให้บริการที่มีต่อกลุ่มบริษัท จำนวนเงินประมาณ 110.79 ล้านบาท 70.00 ล้านบาท 0.51 ล้านบาท ดอลลาร์สหรัฐ และ 0.24 ล้านยูโร (2566 : 180.84 ล้านบาท และ 0.43 ล้านยูโร)
- 27.3 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการออกเลตเตอร์ออฟเครดิต 0.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.23 ล้านยูโร (2566 : 16.20 ล้านบาท 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.27 ล้านหยวนจีน)
- 27.4 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากค่าปรับงานล่าช้า จำนวนเงินประมาณ 1.64 ล้านบาท และ 14.19 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบงานให้แก่คู่สัญญาได้ตามที่กำหนดในสัญญาและจะต้องมีค่าปรับงานล่าช้าตาม สัญญาปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าผลสุดท้ายกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับผลเสียหาย ที่มีสาระสำคัญจากค่าปรับงานล่าช้า

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงิน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 



ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายฉลาด ณ ระนอง)